

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

17:09 15/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày 15/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Người Làm Báo trân trọng giới thiệu tới độc giả toàn văn bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt_Ảnh: TTXVN

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tôi rất vui mừng, phấn khởi được gặp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; trước tiên, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã đến dự buổi gặp mặt thân tình đầy ý nghĩa này, xin kính chúc các đồng chí cùng gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp ý kiến tâm huyết, trí tuệ cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng ta, nhân dân ta.

Kính thưa các đồng chí!

Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc mất đi là tổn thất không thể bù đắp của Đảng ta, dân tộc ta; Lễ quốc tang đồng chí cố Tổng Bí thư được tổ chức chu đáo, trang trọng, thể hiện niềm tiếc thương vô hạn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta với sự ra đi của đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách của Đảng, Nhà nước trong xây dựng, phát triển đất nước, chăm lo cuộc sống của nhân dân; yêu cầu dồn lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội đã quyết định kiện toàn các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Công tác cán bộ được tiến hành chặt chẽ, kỹ lưỡng, thận trọng, đúng quy trình, quy định, đã góp phần ổn định bộ máy, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc, phù hợp với tình hình thực tế, củng cố đoàn kết thống nhất và niềm tin của nhân dân với Đảng; vừa qua đã tiến hành bước đầu và sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới đây. Tôi cũng xin cảm ơn các đồng chí cán bộ lão thành đã chúc mừng tôi khi tôi đảm nhiệm cương vị Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Về một số công việc và những kết quả chủ yếu mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã đạt được từ đầu năm đến nay; dự kiến những công việc sẽ thực hiện trong những tháng cuối năm và thời gian tới, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đã thông tin toàn diện với các đồng chí; tôi xin ghi nhận, cảm ơn những ý kiến phát biểu rất chân tình, tâm huyết của một số đồng chí đã chia sẻ, động viên về những thành tựu chung cũng như lưu ý về những mặt còn hạn chế cần khắc phục.

Có thể khẳng định, những thành tựu đạt được thời gian qua là nhờ sự nỗ lực lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và của cả hệ thống chính trị, trong đó đặc biệt có sự đóng góp quý báu,

đầy tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo, nguyên là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chân thành cảm ơn tình cảm, trách nhiệm và sự đóng góp của các đồng chí đối với Đảng, nhân dân và đất nước. Tại buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin báo cáo và làm rõ thêm một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, về những nguy cơ đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta đã giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng đất nước, đưa Việt Nam từ lạc hậu, kém phát triển trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình; chưa bao giờ đất nước hội nhập sâu rộng và có đóng góp tích cực vào nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại như hiện nay. Tuy nhiên, không thể mất cảnh giác với 4 nguy cơ đe dọa vai trò lãnh đạo của Đảng mà các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã thống nhất nhận định từ Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (từ ngày 20 đến ngày 25/01/1994) đến nay; thậm chí có mặt diễn biến phức tạp hơn khi chúng ta đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới và chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tại châu Á - Thái Bình Dương rất quyết liệt, những biểu hiện thỏa hiệp là tạm thời, chủ đạo là cạnh tranh, đối đầu và không ngừng mở rộng về phạm vi, lĩnh vực; nguy cơ va chạm, xung đột có thể xảy ra bất cứ đâu, hiện hữu tại Bán đảo Triều Tiên, Eo biển Đài Loan, Biển Đông và Việt Nam là điểm nóng trong cạnh tranh, lôi kéo giữa các bên. Đặt ra thách thức rất lớn đối với chúng ta trong cân bằng và xử lý hài hòa quan hệ đối ngoại với các nước lớn, giảm thiểu sức ép chọn bên, trừng phạt kinh tế trong bối cảnh nền kinh tế có độ mở rất cao.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được triển khai, mục tiêu là giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, tiếp tục làm trong sạch, vững mạnh về tổ chức. Vừa qua, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “xử lý một người để cứu muôn người” công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực triển khai quyết liệt đã thu hồi hàng trăm nghìn tỷ đồng cho nhà nước; xử lý nhiều đối tượng là chủ doanh nghiệp ngoài nhà nước, truy tố, xét xử vắng mặt; làm rõ nhiều tồn tại, hạn chế, tiêu cực, dấu hiệu “lợi ích cục bộ” của bộ, ngành, địa phương là rào cản, cản trở, thậm chí kéo lùi sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nguyên nhân gây hư hỏng đội ngũ cán bộ.

Triệt để lợi dụng hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng của Việt Nam, các thế lực thù địch, phản

động ráo riết đẩy mạnh thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” với âm mưu, phương thức, thủ đoạn hết sức thâm độc, nguy hiểm. Các đối tượng triển khai bài bản; có sự phân vai, phối hợp chặt chẽ giữa nhiều nước; tác động rộng, can thiệp sâu vào nhiều Bộ luật, luật và các văn bản hướng dẫn trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội; mục đích thay đổi hệ thống pháp luật Việt Nam theo tiêu chí phương Tây; xác định đây là con đường “ngắn” và “nhanh nhất” để chuyển hóa thể chế chính trị ở nước ta. Tăng cường hoạt động thu thập “bí mật nhà nước, bí mật nội bộ”, thúc đẩy các yếu tố “tự diễn biến”, hình thành các mầm mống “cách mạng màu” rất nguy hiểm. Nguy cơ tụt hậu về kinh tế, chệch hướng xã hội chủ nghĩa vẫn hiển hiện trước diễn biến phức tạp từ các vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhất là an ninh mạng, an ninh kinh tế, tài chính tiền tệ, năng lượng, nguồn nước...

Thứ hai, một số công tác trước mắt góp phần đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Vừa qua, Bộ Chính trị đã họp rà soát các công việc chuẩn bị Hội nghị Trung ương 10, thống nhất từ nay đến cuối năm sẽ tập trung ưu tiên nhóm các đề án trình Hội nghị Trung ương 10 và nhóm các đề án tháo gỡ khó khăn để phát triển kinh tế, xã hội. Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã họp và thống nhất một số nguyên tắc, quan điểm, cách làm chuẩn bị Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm hoạch định đường lối phát triển đất nước trong những năm tới trên cơ sở kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có đồng chí cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dày công xây dựng; kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống vẻ vang và bài học quý báu của Đảng ta; giải phóng mạnh mẽ nguồn lực sản xuất, mở rộng không gian phát triển, mở ra triển vọng phát triển mới, sớm về đích thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công tác tổng kết 40 năm đổi mới đất nước, 35 năm thực hiện Cương lĩnh phát triển đất nước, xây dựng Văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị kỹ càng đội ngũ nhân sự đủ sức, ngang tầm nhiệm vụ đang được thực hiện rất khẩn trương. Các tiểu ban đã triển khai tích cực hoạt động, đảm bảo đúng tiến độ.

Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần tự lực, tự cường; giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh trật tự, đủ sức ngăn chặn và đáp ứng với khả năng chiến tranh hiện đại. Đảm bảo lực lượng vũ trang nhân dân luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy và là niềm tự hào của nhân dân, của dân tộc Việt Nam.

Theo dự kiến, kỳ họp Quốc hội tháng 10/2024 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng sớm được kiện toàn để bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại.

Thực hiện chương trình đối ngoại, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ có các chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc trong các ngày từ 18 đến 20/8 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; dự Đại hội đồng Liên hợp quốc; dự Hội nghị Cộng đồng Pháp ngữ... Những hoạt động đó tiếp tục khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại của Đảng ta, đồng thời củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy lợi ích quốc gia và các cơ hội phát triển mới, giảm thiểu những tác động tiêu cực đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang quyết liệt chỉ đạo 4 công tác, gồm:

- (1) Tập trung lãnh đạo bảo đảm bút phá, tăng tốc, sớm về đích thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.
- (2) Ưu tiên tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế, tạo thuận lợi cao nhất cho mọi hoạt động bình thường trong khuôn khổ pháp luật, đóng góp xây dựng đất nước, nâng cao đời sống nhân dân của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.
- (3) Tập trung lãnh đạo thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi của nhân dân trong cuộc sống và lao động sản xuất.
- (4) Tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với quan điểm, phương châm, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Thưa các đồng chí!

Để đẩy lùi nguy cơ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chuẩn bị chu đáo cho Đại hội lần thứ XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam; đòi hỏi hơn bao giờ hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng tăng

cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tranh thủ tối đa thời cơ, thuận lợi, phát huy cao nhất mọi nguồn lực, trước hết là nguồn lực nội sinh, nguồn lực con người. Các đồng chí dự buổi gặp mặt hôm nay đều nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước, từng giữ những chức vụ quan trọng ở các cơ quan Trung ương và địa phương, nhiều đồng chí đã từng tham gia nhiều khóa Trung ương; tuy tuổi đã cao và đã nghỉ công tác, nhưng vẫn rất tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và có nhiều kinh nghiệm, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước và đội ngũ lãnh đạo hiện nay. Chúng tôi luôn ghi nhớ công lao, luôn nỗ lực học tập, kế tục, phát huy những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước để lại; chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ, góp ý quý báu của các đồng chí. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí với nhiệt huyết, trách nhiệm của mình, tùy theo điều kiện của mỗi người, tiếp tục có những đóng góp đối với thế hệ lãnh đạo chúng tôi và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhân dân và dân tộc ta.

Một lần nữa, xin được bày tỏ tình cảm chân thành, kính trọng, biết ơn và xin kính chúc các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

Theo TTXVN

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phat-bieu-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-tai-hoi-nghi-gap-mat-cac-dong-chi-lanh-dao-nguyen-lanh-dao-dang-nha-nuoc>